
 ๑ 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางค าตา  พลศรี ประธานสภา อบต.กมลาไสย ค าตา  พลศรี 
๒ นายทรงฤทธิ์  รัตนสีหา รองประธานสภา อบต.กมลาไสย ทรงฤทธิ์  รัตนสีหา 
๓ นางพัฒน์นรี  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๒ พัฒน์นรี  วรรณจักร 
๔ นางสาวส าอาง   ศรชีาติ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๓ ส าอาง   ศรชีาติ 
๕ นายหนูเล็ก  บุษดี สมาชิสภา อบต. หมู่  ๖ หนูเล็ก  บุษดี 
๖ นางสุดใจ   นันทวงค์ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๘ สุดใจ   นันทวงค์ 
๗ นายบุญชู  ภูสีสิ้ว สมาชิสภา อบต. หมู่  ๙ บุญชู  ภูสีสิว้ 
๘ นายศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๐ ศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า 
๙ นายอนิวัฒน์  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๖ อนิวัฒน์  วรรณจักร 

๑๐ นายทองพันธ์ จันประทัด สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๗ ทองพันธ์ จันประทัด 
๑๑  นางบุญเยี่ยม นาทองไชย เลขานุการสภาฯ บุญเยี่ยม นาทองไชย 

ผู้ขาดประชุมฯ 
  - ไม่มี 
ผู้ลาประชุมฯ  
 - ไม่มี  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ดาบต ารวจประดิษฐ  ไพรินทร์ นายก อบต.กมลาไสย ประดิษฐ  ไพรินทร์ 
๒ นางสาววิลัยพร  นาชัยเวียง รองนายก อบต.กมลาไสย วิลัยพร  นาชัยเวียง 
๓ นางนิตติยา  ดอนชัย รองนายก อบต.กมลาไสย นิตติยา  ดอนชัย 
๔ นางสาวสุภาพ  จ าปาหมื่น เลขานุการนายกฯ สุภาพ  จ าปาหมื่น 
๕ นางสาววาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง วาสรินทร์ วรรณสุทธิ์ 
๖ นายประพันธุ์ พันทะชุม ผู้อ านวยการกองช่าง ประพันธุ์ พันทะชุม 
๗ นางสาวทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ หัวหน้าส านักปลัด ทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ 
๘ นายมารุต หมื่นไธสง นักวิเคราะห์ฯ มารุต หมื่นไธสง 
๙ นางสาวศิรนิลักษณ์ ศรีสมบัติ นวก.สุขาภิบาล ศิรนิลักษณ์ ศรีสมบัติ 

๑๐ นางสาวสุภาวดี พิมล นักทรัพยากรบุคคล สุภาวดี พิมล 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยทุกท่าน วันนี้เป็น

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่มีผู้ขาดประชุม 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมฯ 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ไมมี่ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ประธานสภาฯ  การตรวจรับรองรายงานประชุมสภา ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

เชิญท่านสมาชิกสภาตรวจรายงานการประชุมและเพ่ิมเติมแก้ไข  
  มีท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  
ที่ประชุมฯ   ทีป่ระชุมมีมติรับรอง    ๙  เสียง 

    งดออกเสียง               ๑  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑ เรื่อง การแถลงนโยบายของผู้บริหาร  
ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคน 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และบัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ข้าพเจ้า  ด.ต.ประดิษฐ์  ไพรินทร์  และทีมงานบริหาร  ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกมลาไสย ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่  พูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลกมลาไสยอย่าง
สม่ าเสมอ  ได้รู้ซึ้งในน้ าใจของพ่ีน้องประชาชนผู้ที่ให้การสนับสนุนและมิตรแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้ง
กัน  ซึ่งกระผมจะไม่มีวันลืม  การออกพบปะพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนท าให้ทราบถึงปัญหา  
และความต้องการที่แท้จริง  ของพ่ีน้องประชาชนว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  โดยให้พี่น้องประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม  คือ   อ.บ.ต. ยุคใหม่   ร่วมใจพัฒนา  ท างานด้วยความซื่อสัตย์  พัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม  ซึ่งนโยบายที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนในครั้งนี้  ถือว่าเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง  ที่
ข้าพเจ้าจะต้องยึดเป็นแนวทางในการท างาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 



 ๓ 

นโยบายทีไ่ด้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ในวันนี้เป็นนโยบายที่
น าไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน  เป็นต้นว่า  จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและสนอง
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  จะให้ตัวแทนพ่ีน้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการพัฒนาต าบลกมลาไสย  โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

๑.ด าเนินตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารงานส่วนต าบลกมลาไสย  ตามที่
ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนารมณ์และก าหนดนโยบายให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน โดยให้พี่น้อง
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  จะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน  คือ  ด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเมืองการ
บริหารและด้านสังคม  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชน 

๒.ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการพัฒนาแบบ
บูรณาการขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์  และกรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

๓.น าพระราชด ารัสพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔.บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
ส าหรับนโยบาย  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ของข้าพเจ้าที่จะด าเนินการใน
ระยะเวลา  ๔  ปี   ที่ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ข้าพเจ้า
มีวิสัยทัศน์และนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
อบต.กมลาไสยร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ประสานสร้างคุณภาพชีวิตด้วย

เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นท้องถิ่นแห่งความปลอดภัย   ก้าวไกลการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
น าพาสู่แหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการรวดเร็ว
ประทับใจ รักษาไว้ซึ่งธรรมมาภิบาล ประสานให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๑.นโยบายเร่งด่วน 
๑.๑ แก้ไขปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางในพ้ืนที่ 

                 ทางการเกษตรของราษฎรในต าบลกมลาไสย 
๑.๒ ด าเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพ้ืนที่ 

                 ทุกหมู่บ้านเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
๑.๓ จัดสวสัดิการทางสังคมและกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้ห่างไกล 

                 จากยาเสพติด 
๑.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์  ภูมิศาสตร์อาคารส านักงานและบริเวณโดยรอบให้เป็นที่พักผ่อนของพ่ี 

       น้องประชาชน 
๒.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  มุ่งมั่นเพ่ือที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพ่ือเป็นการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีแนวทางดังนี้ 
๒.๑  สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   



 ๔ 

         และถนนที่เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้องประชาชน 
๒.๒ ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือบริโภค  อุปโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๒.๓ ให้มีการขุดลอก  คู  คลอง  ที่ตื้นเขิน 
๒.๔ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

         และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบล 
๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้าง
รายได ้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  บริบท
และศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของต าบล  โดยมีแนวทางดังนี้   
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

              ตามแนวพระราชด ารัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพ่ิมรายได้   

               ให้แก่พ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๓ จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรีและประชาชนทั่วไป 
๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์  ยารักษาโรค      

        ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์ 
๔.นโยบายด้านสังคม 
องค์การบริหารงานส่วนต าบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลกมลาไสย  เป็น 
ชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน  และเยาวชนใน
ต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน  

        ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน 
๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

          เพ่ิมศักยภาพของศูนย์  อปพร.ต าบลกมลาไสยให้บริการประชาชนตลอก  24  ชั่วโมง 
๔.๓ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 
๕.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข  ให้มี 
ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดข้ึนแก่พ่ีน้องประชาชน
ในต าบล  ให้มีความสุข  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้ 
๕.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลกมลาไสย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๕.๓ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลกมลาไสย 

        ตามยุทธศาสตร์  ๓  ดี  (ของผู้ว่าฯ) 
๕.๔ ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  การก าจัดขยะมูลฝอย 

        อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
๕.๕ จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
๖.นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้ 



 ๕ 

มีการเรียนรู้ของประชาชนในต าบล  โดยผ่านกรรมการการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต และใน การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  
วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
๖.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
๖.๓ ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
๖.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน  หมู่บ้าน  และต าบลเพื่อให้ประชาชน    

        สามารถใช้ประโยชน์จากการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
   ๗.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นความ 
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยยึดแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม 
๗.๒ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณ ี
ทีม่ีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกมลาไสย 
๗.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีท างานโดยน าการบริหารงานแนวใหม่  มาใช้เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๗.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเสนอแนะและร่วมแสดง 
ความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
๗.๕ สร้างแรงจูงใจเพ่ิมขวัญก าลังใจให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลกมลาไสยที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 
๗.๖ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงานสมาชิกสภาและผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม 
ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
๗.๗ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะ 
จัดประชุมในระดับต่างๆ 
๗.๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้ 
พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนต าบลกมลาไสยอยู่เสมอ 
๗.๙ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของต าบล 
๘.นโยบายเรื่องอ่ืนๆ  
๘.๑ จดักิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความเหมาะสมของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ 

        ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
๘.๒ จัดท าโครงการต่างๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือ 

        ประโยชน์ของประชาชนในต าบลกมลาไสย 
 
 
 



 ๖ 

        ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
จากวิสัยทัศน์และนโยบายทั้ง ๘ ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นจริงได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยและที่ส าคัญอย่างยิ่งพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลกมลาไสยทุกท่าน 

ในระยะเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อขอ
ค าแนะน าและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเพ่ือพัฒนาต าบลกมลาไสย 
ให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ตามนโยบายที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ในวันนี้  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายก ตามทีท่่านไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
กมลาไสยไว้ ขอให้ทา่นปฏิบัติงานตามที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้ด้วย 
 

  ๕.๒  ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านปลัดชี้แจง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสภาฯ 
ปลัดฯ   เรียนท่านประธานสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ  
 ๑.คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 ๒.คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เช่นกัน  
 ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตาม
ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นได้ ดังนั้น จึงขอให้สภาพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆด้วย 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านปลัด ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอจ านวนของคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ 

ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอจ านวน
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาฯ ให้มีจ านวน ๓ คน  

ทีป่ระชุมฯ  ผู้รับรอง ไดแ้ก ่นางสุดใจ นันทวงค์ และ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมสภาฯจ านวน ๓ คน  
  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ บุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมสภา คนที่ ๑  



 ๗ 

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          
นางพัฒน์นรี วรรณจักร  

ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสาวส าอาง ศรีชาติ และ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นางพัฒน์นรี วรรณจักร เป็น

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาคนที่ ๑  
  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภา คนที่ ๒  
ส.อบต.บุญชูฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นายทองพันธ์ จันประทัด  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร และ นายศุภณฏัฐ์ ดอนประจ า 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมือ่ไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายทองพันธ์ จันประทัด เป็น

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาคนที่ ๒  
  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภา คนที่ ๓  
ส.อบต.สุดใจฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นางสาวส าอาง ศรีชาติ  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายหนูเล็ก บุษดี และ นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไมมี่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นางสาวส าอาง ศรีชาติ  

เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาคนที่ ๓ 
 สรุปว่า สมาชิกสภามีมติเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ทั้ง ๓ 
ท่าน ดังนี้  
 ๑. นางพัฒน์นรี วรรณจักร 
 ๒. นายทองพันธ์ จันประทัด 
 ๓. นางสาวส าอาง ศรีชาติ 

 
  ๕.๓  ญัตติ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติให้มีจ านวน ๓ คน  
ทีป่ระชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสุดใจ นันทวงค์ และ นายหนูเล็ก บุษดี 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติจ านวน ๓ คน  



 ๘ 

  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ บุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ ๑  

ส.อบต.ศุภณฏัฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          
นายหนูเล็ก บุษด ี 

ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสาวส าอาง ศรีชาติ และ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายหนูเล็ก บุษด ีเป็น

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑  
  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ ๒  
รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร และ นายทองพันธ์ จันประทัด 
ประธานสภาฯ  มีทา่นใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า เป็น

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๒  
  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ ๓  
ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นางสุดใจ นันทวงค์  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายหนูเล็ก บุษดี และ นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นางสุดใจ นันทวงค์ 

เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ 
 สรุปว่า สมาชิกสภามีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ทั้ง ๓ ท่าน 
ดังนี้  
 ๑. นายหนูเล็ก บุษดี 
 ๒. นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า 
 ๓. นางสุดใจ นันทวงค์ 

 
  ๕.๔  ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอจ านวนของคณะกรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี 
รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอจ านวน

คณะกรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้มีจ านวน ๓ คน  
ทีป่ระชุมฯ  ผู้รับรอง ไดแ้ก ่นางสุดใจ นันทวงค์ และ นายหนูเล็ก บุษดี 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  



 ๙ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามมีติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจและ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน ๓ คน  
   ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ บุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจและ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คนที่ ๑  
นางพัฒน์นรฯี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นายอนิวัฒน์ วรรณจักร  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสาวส าอาง ศรีชาติ และ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร เป็น

กรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คนที่ ๑  
ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตรวจและติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คนที่ ๒  
รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นายบุญชู ภูสีสิ้ว  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร และ นายทองพันธ์ จันประทัด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายบุญชู ภูสีสิ้ว เป็นกรรมการ 

กรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีคนที่ ๒  
ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตรวจและติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คนที่ ๓  
ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ          

นายทองพันธ์ จันประทัด  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายหนูเล็ก บุษดี และ นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ทีป่ระชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายทองพันธ์ จันประทัด 

เป็นกรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คนที่ ๓ 
 สรุปว่า สมาชิกสภามีมติเห็นชอบคณะกรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้  
 ๑. นายอนิวัฒน์ วรรณจักร 
 ๒. นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
 ๓. นายทองพันธ์ จันประทัด 

 
๕.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 
นักวิเคราะห์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจาก คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ ๒๘ 



 ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้คณะกรรมการว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสองคณะ 
ซึ่งมตีัวแทนจากสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ได้สิ้นสุดวาระลง เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่
แล้ว จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแต่งตั้ง คัดเลือก คณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อท าหน้าที่เป็น 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซ่ึงต้องคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการทั้งสองคณะ 

คณะละ ๓ คน อยู่ในวาระ คราวละ ๔ ปี จงึขอให้สภาพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ขอให้สภาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือก สมาชิกสภา จ านวน ๓ คน ร่วมเป็น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ นางพัฒน์
นรี วรรณจักร  

ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายหนูเล็ก บุษดี และ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ก็สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีมติเห็นชอบให้          นาง

พัฒน์นรี วรรณจักร  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ 
  ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ ๒  
ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ  
 นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายหนูเล็ก บุษดี และ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ก็สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีมติเห็นชอบให้          

นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ 
  ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ ๓  
ส.อบต.สุดใจฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ  

นายทองพันธ์ จันประทัด  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร และ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ก็สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีมติเห็นชอบให้          

นายทองพันธ์ จันประทัด  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
  สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาจ านวน ๓ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
  ๑. นางพัฒน์นรี วรรณจักร 
  ๒. นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 
  ๓. นายทองพันธ์ จันประทัด 



 ๑๑ 

  ล าดับต่อไป เป็นการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ ท่าน  

  เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑  

ส.อบต.สุดใจฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ 
 นางค าตา พลศรี  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางพัฒน์นรี วรรณจักร และ นางสาวส าอาง ศรีชาติ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ทีป่ระชุมฯ  ไมมี่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นางค าตา พลศรี ร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑  
ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ 
ส.อบต.พัฒน์นรฯี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ 
 นายอนิวัฒน์ วรรณจักร  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสุดใจ นันทวงค ์และ นางสาวส าอาง ศรีชาติ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ทีป่ระชุมฯ  ไมมี่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร ร่วม

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒  
  ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ 
 นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสาวส าอาง ศรีชาติ และ นายทองพันธ์ จันประทัด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ทีป่ระชุมฯ  ไมมี่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายศุภณฏัฐ์ ดอนประจ า ร่วม

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
  สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ สมาชิกสภา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  
  ๑. นางค าตา พลศร ี
  ๒. นายอนิวัฒน์ วรรณจักร 
  ๓. นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

๕.๖ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
              องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
ประธานสภาฯ  เชิญนักวิชาการสุขาภิบาล ชี้แจง  
นวก.สุขาภิบาล  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจาก มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ จึงจ าเป็นต้องคัดเลือกตั้งตัวแทนจากสภาท้องถิ่น 
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน ๒ ท่าน มีวาระ อยู่ในต าแหน่ง คราว
ละ ๔ ปี จึงขอให้สภาพิจารณาด้วย 

ประธานสภา  เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑  

ส.อบต.ศุภณัฏฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ นางสุดใจ 
นันทวงค์  

ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นางสาวส าอาง ศรีชาติ และ นางพัฒน์นรี วรรณจักร 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นางสุดใจ นันทวงค์ ร่วมเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑  
  ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรร่วมเป็นกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒  
นายหนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอ นายทอง

พันธ์ จันประทัด  
ที่ประชุมฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ นายอนวิัฒน์ วรรณจักร และ นางพัฒน์นรี วรรณจักร 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายทองพันธ์ จันประทัด ร่วม

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒ 
  สรุปว่า สภามีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๒ ท่าน ร่วมเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ดังนี้  
  ๑. นางสุดใจ นันทวงค์ 
  ๒. นายทองพันธ์ จันประทัด  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  เชิญนักทรัพยากรบุคคลชื้แจง 
นางสาวสุภาวดีฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

และผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาใหม่ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้น าภาพถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๓ รูป มาส่งทีง่านบุคคล และขอให้ท่านกรอกค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วย เพื่องานบุคคลจะได้ด าเนินการเรื่องขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณนักทรัพยากรบุคคลที่ชี้แจง เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอต่อไป  
 
 
 



 ๑๓ 

ส.อบต.ศุภณฏัฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหาร เรื่อง 
ป้ายโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟันท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ เนื่องจากมี
ป้ายโครงการอยู่จุดสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นทางแยก ท าให้ป้ายบดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่ 
อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอเรียนฝากด้วยครับ  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากท่านประธานไปยัง
คณะผู้บริหาร ดังนี้ครับ  

  ก่อนอ่ืนผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน รวมถึง ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านด้วยที่ได้รับเลือกจากประชาชนให้เข้ามาท างานต่อครับ  

  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้วนั้น ก็ขอเรียนฝากให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ 
ปฏิบัติงานตามท่ีท่านได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาด้วย 

  เรื่องรังวัดเขตพ้ืนที่สาธารณะในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ผมได้เตรียมเอกสาร เตรียม
ด าเนินการในเรื่องนี้ไว้แล้ว ก็จะขอให้มีการด าเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ  

ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากท่านประธานไปยัง
คณะผู้บริหาร เรื่องการติดตามหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่บ้านงสงยาง หมู่ที่ ๓ ด้วย ยังไม่มี
การน ามาติดตั้งเหมือนเดิม 

ส.อบต.สุดใจฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากท่าน
ประธานไปยังคณะผู้บริหาร เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเข้ามาใหม่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ 
พนักงานส่วนต าบล เข้ามาแนะน าตัวในสภาด้วย เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้
แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว ก็ขอให้ท่านด าเนินการตามที่แถลงไว้ด้วยครับ  

  การด าเนินการที่ผ่านมาก็ดีครับ การพัฒนา แก้ไขปัญหาหลายๆอย่างก็ดี เช่น โครงการ
ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟันท์ติกส์คอนกรีตสายบ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓   

  โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของบ้านโปโล หมู่ที่ 
๑๓ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก็โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ไม่
ทราบว่าได้ด าเนินการหรือยัง ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ  

ส.อบต.บุญชูฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากท่าน
ประธานสภาถึงคณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟันท์ติกส์คอนกรีต สายบ้าน
สะอาดชัยศรี-บ้านดอนยูง ไม่ทราบว่าจะมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จตอนไหน ชาวบ้านก็ฝาก
ถามมาครับ 

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแสดงความยินดี
กับคณะผู้บริหาร และก็ท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วย ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือก
ท่านเข้ามาท างานต่อ การแถลงนโยบายในวันนี้ ก็ขอเรียนฝากท่านนายก ให้ด าเนินการตามท่ี
ท่านไดแ้ถลงนโยบายไว้ทุกๆด้านด้วยครับ  

  ตามท่ีผมได้แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน ให้วางท่อพีวีซีในพ้ืนที่บ้านดอนยางหมู่ที่ 
๖ ทราบว่าท่านปลัดได้อนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการของกองช่าง ก็ขอเรียนฝาก
ท่านนายกเรื่องนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ตามทีท่่านสมาชิกสภาได้เรียนฝาก เรียนถาม หลายๆเรื่อง ได้แก่ เรื่อง ป้ายโครงการ 
การรังวัดที่ดิน หม้อแปลงไฟฟ้า การให้เจ้าหน้าที่มาแนะน าตัวต่อสภา โครงการในข้อบัญญัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บ้านโปโล ถนนลาดยางสายบ้านสะอาดชัยศรี-บ้านดอนยูง  และ
เรื่องวางท่อพีวีซี หมู่ที่ ๖ เชิญท่านปลัดชี้แจงด้วย 



 ๑๔ 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในระหว่างการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประมาณ ๓ เดือน ปลัดได้ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ก็ได้ด าเนินการในบางงาน บางงานก็ต้องรอให้
ผู้บริหารเข้ามาก่อนถึงจะด าเนินการได้  

  เรื่องป้ายโครงการในบ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ มอบให้ผู้อ านวยการกองช่างประสานผู้รับ 
 จ้างมาแก้ไข เรื่องการรังวัดที่ดินสาธารณะในพ้ืนที่ ได้ตั้งงบประมาณส าหรับด าเนินการไว้ใน

ข้อบัญญัติฯแล้ว ท่านสมาชิกสภาสามารถแจ้งขอด าเนินการเข้ามาได้ เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าใน
พ้ืนที่หมู่ที่ ๓ มอบให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง เรื่องแนะน าตัวต่อสภา การประชุมสภาครั้ง
ต่อไปจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนต าบลเข้ามาแนะน าตัวต่อสภาฯ โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากต้องรองบประมาณก่อน 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟันท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านสะอาดชัยศรี-บ้านดอนยูง อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ขณะนี้ติดปัญหาโควิด๑๙ และช่วงหยุดปีใหม่ สักพักก็จะมีการ
ด าเนินการต่อไป การลงท่อพีวีซี หมู่ที่ ๖  ได้อนุมัติด าเนินการแล้ว มอบให้ผู้อ านวยการกองช่าง
ชี้แจงรายละเอียด  

  ปัจจุบันห้องประชุมสภาได้ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาครอบคลุมพ้ืนที่แล้ว และตาม
ทีได้แจกสมุดโทรศัพท์ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องด้วย  

ประธานสภาฯ  เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องหม้อแปลง

ไฟฟ้าในหมู่ที่ ๓ ผมได้ติดตามแล้ว ทราบว่าส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าลังเร่งเนินการให้
เอาหม้อแปลงใหม่มาติดตั้งให้ครับ  

  ป้ายโครงการในพ้ืนที่บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ จะประสานผู้รับจ้างมาแก้ไขให้ครับ  
  เรื่องวางท่อพีวีซี หมู่ที่ ๖ ก็จะเร่งด าเนินการให้ครับ 
ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ก าลังด าเนินการในช่วงนี้  
  โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟันท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 
  โครงการเศรษฐกิจฐานราก จ านวน ๔ โครงการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อยู่

ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน  
  โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟันท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านข้าวหลาม การด าเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ของบประมาณไปแล้ว ราว ๑ ล้านบาท ได้แก่ ถนนสาย

ดงมะไฟ และถนนสายอ่ืนอีก ๔ สาย  
นายกฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในการพัฒนาพ้ืนที่ 

ผมก็ยินดีที่จะได้ร่วมมือกับทุกท่านครับ เรื่องใดที่ประชาชนเดือดร้อน ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
แจ้งเข้ามา และมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาครับ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านรองนายกฯ 
รองนายกฯนิตติยาฯ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมท างานกับทุก

ท่านอีก ก็จะได้ดูแลงานในส่วนของกองช่างเหมือนเดิม หากท่านสมาชิกสภามีเรื่องเดือดร้อน
ของประชาชนก็ขอให้แจ้งมาเพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 



 ๑๕ 

รองนายกฯวิลัยพรฯ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านและก็
ขอสวัสดีปีใหม่ด้วย  

เลขานุการนายกฯ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน 
ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ถนนจุดสะพาน ทาง

แยกคลอง RMC เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่นานมานี้ก็เกิดอุบัติเหตุอีก ขอเรียนฝากถึงคณะ
ผู้บริหารประสานขอไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสายนี้ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้ก็เคยขอไฟฟ้าแสงสว่างไป
แล้วครับ คือขอไฟฟ้าแสงสว่างจากหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย-บ้านเสมา ครับ  

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งให้ผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มารับยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ก็ขอให้
ท่านเตรียมเอกสารมายื่นรายรับ – รายจ่าย ได้  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มแีล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

ลงชื่อ         
        (นางบุญเยี่ยม นาทองไชย) 

       เลขานุการสภาฯ 
                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯแล้ว  
 

ลงชื่อ        ประธานกรรมการฯ 
 (นางสาวส าอาง ศรีชาติ)  
 

ลงชื่อ          กรรมการฯ 
 (นางพัฒน์นรี วรรณจักร)  
 

ลงชื่อ        กรรมการฯ 
 (นายทองพันธ์ จันประทัด)  
 
       ลงชื่อ         
        (นางค าตา พลศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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